

วันที่ 8 กันยายน 2560

เรื่อง กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W4) ครั้งที่ 9

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและมีกำหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอันเป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W4 โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2558 และ วันกำหนดการใช้สิทธิสุดท้ายตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (RML-W4) ครั้งที่ 9 ดังนี้

- อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (RML-W4)**
ตามที่มีการแจ้งการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.02348 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 1.925 บาท
- วันและเวลากำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (RML-W4)**
คือวันที่ 29 กันยายน 2560
- ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (RML-W4)**
5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ โดยสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ในวันที่ 22, 25, 26, 27 และ 28 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น.

โดยผู้ที่มีความประสงค์ใช้สิทธิสามารถยื่นแสดงความจำเป็นใช้สิทธิได้ที่
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 3 อาคารวีณาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เอกสารประกอบการใช้สิทธิ ประกอบด้วย

- (1) ใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนดตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างด้าว สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลสัญชาติไทย สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นต่างด้าว) ของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบการใช้สิทธิของนิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวและผู้มีอำนาจลงนามได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย โนตารี พับบลิค (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำขึ้น และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

(4) เอกสารการชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยชำระด้วยเช็ค หรือดราฟท์ หรือตัวแลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ โดยเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือตัวแลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารนั้นจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันกำหนดใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ และส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)” โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้กำหนดวิธีการชำระเงินค่าหุ้นและแจ้งให้แก่ผู้ใช้สิทธิทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบตามจำนวนของการใช้สิทธิแล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ โดยไม่เป็นการตัดสิทธิในครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมกับเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันที่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ จะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังคงสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในคราวต่อไป

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอแบบฟอร์มในการใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อได้ที่
คุณทศิศาร ยังโหมด โทรศัพท์ 0 2029 1889 หรือ tisakorn@raimonland.com

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นชาวต่างชาติจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อ ณ วันที่ใช้สิทธิอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติน้อยกว่าร้อยละ 49 ซึ่ง ณ วันที่ 7 กันยายน 2560 มีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 31.26

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ โปรดดูจากข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML-W4) หรือที่ <http://investor-th.raimonland.com/rmlw4.html>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

นายสถาพร อมรรวพักตร์

กรรมการ